

คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ลิ้มมันน์
อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ลิ้มมันน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีพ.ศ. 2545 ระดับปริญญาโท หลักสูตรสถิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2548 และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพ.ศ. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ลิ้มมันน์ ได้เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีพ.ศ. 2549 จากนั้นในปีพ.ศ. 2551 ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในปีพ.ศ. 2556 จึงกลับมาปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอาทิเช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมุ่งเน้นความเคารพระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใส และพัฒนาการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการสร้างพลังการเรียนรู้ การสร้างกำลังใจในการเรียน การมีความรับผิดชอบ และฝึกให้นักศึกษาได้ลองปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อสร้างความใฝ่รู้ ความกล้าคิดกล้าทำและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษา และประการสำคัญเป็นผู้สอนที่มีความเข้าใจนักศึกษาควบคู่กับมีความมุ่งมั่นและให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างจริงจัง อีกทั้งยังได้รับการรับรองคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในระดับ fellow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ลิ้มมันน์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพบปะกับนักศึกษาในที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลและเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาในที่ปรึกษา สนับสนุนนักศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองผ่านการอบรมต่างๆ และติดตามผลการเรียนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนหรือตั้งเป้าหมายการเรียน อีกทั้งยังให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายของนักศึกษา เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาหรือมีความเจ็บป่วย นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ศึกษามีขวัญกำลังใจ และสามารถดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ลิ้มมันน์ ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งยังพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทางด้านการสอน ความเคารพต่อนักศึกษาซึ่งแสดงผ่านความตรงต่อเวลา การปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และการปฏิบัติตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาเพื่อหวังมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ลิ้มมันน์ ถือเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การยกย่อง จึงสมควรได้รับการเชิดชูเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป